



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ภายใน ๒๑๓๒๗

ที่ ๐๑.๙/ว ๑๒๐๑๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เรียน ผตท./ผอ.ศูนย์/กอง/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัดทุกจังหวัด และ ผอ.กลุ่มใน สลก.

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในเรื่องการประหยัด และให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างของการประหยัด โดยการแสดงความยินดี หรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน และการเรียโรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนร่วม เพื่อการจัดหาของขวัญให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นอันงด

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. แจงเวียนประกาศให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

๒. เผยแพร่ประกาศและโปสเตอร์คำนิยม "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑"

ที่เบอร์ต สสช. ไปรษณีย์

๓. ในส่วนภูมิภาคขอให้ดำเนินการตาม ๑ และ ๒ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและโปสเตอร์คำนิยม "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑" ในเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวกฤษณา จิรวัดน์สถิตย์)
เลขาธิการกรม



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ใกล้เข้ามานี้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือ
เรียไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้น
ผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา ฉะนั้นเพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการประหยัดของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
จะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

ข้อ ๑ การแสดงความยินดีหรือปรารภานาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุด
อวยพรแทน

ข้อ ๒ การเรียไรในหมู่ข้าราชการหรือ การใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญ
ให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นอันงด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภูษพงศ์ โนนโรสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ



สำนักงานสภิติแห่งชาติ

ค่านิยม “การให้และรับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

- ❖ การแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี
ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร
หรือการลงนามในสมุดอวยพร



- ❖ การเรียกรับในหมู่ข้าราชการ หรือ การใช้เงินสวัสดิการ
ใดๆของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด

สำนักงานสภิติแห่งชาติ ส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ